



**รัฐสภา จับมือกรมการพัฒนาชุมชน และกรุงเทพมหานครสรรหาและคัดเลือก
ต้นแบบคนพอเพียงวิถีประชาธิปไตยจากประชาชนทั่วประเทศ ๗๗ คน ๗๗ จังหวัด
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติ**

วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ รัฐสภา โดยคณะกรรมการสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์รัฐสภา ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกจากทั่วประเทศ จังหวัดละ ๑ คน และกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ คน ที่กระทำความดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยเพื่อรับมอบรางวัลจากประธานรัฐสภา พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างใกล้ชิด หวังสร้างความชุ่มชื่นใจแก่ประชาชนในเดือนมหามงคล

นายสามารถ รัตนประทีปพร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสารมวลชนสัมพันธ์รัฐสภา กล่าวภายในงานมอบรางวัลต้นแบบคนพอเพียงวิถีประชาธิปไตยว่า ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ได้มีดำริให้จัดตั้งคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกของรัฐสภา เพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการพัฒนาการเมือง โดยคณะกรรมการฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์รัฐสภาขึ้น โดยมีตนเป็นประธานอนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพร่วมเป็นอนุกรรมการ อาทิ อดีตหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักวิชาการ ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน นักสื่อสารการตลาด ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เฉพาะกิจในด้านการสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์ โดยเป็นสื่อกลางในการชี้แจงข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และแก้ไขข้อขัดข้อง รวมทั้งการจัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรมพิเศษเพื่อดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมรัฐสภากับการมีส่วนร่วมของประชาชน การเผยแพร่ข่าวสารทางการเมืองผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา การสนับสนุนของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ปี ๒๕๕๖ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR เป็นต้น

สำหรับการจัดงานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณในวันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในแผนการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักสามประการ คือ ประการแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานปรีชาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางแก่พสกนิกรชาวไทยที่ได้น้อมนำไปปฏิบัติจนเกิด ประโยชน์แก่พสกนิกรจำนวนมาก ประการที่สอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างขวัญกำลังใจให้กับราษฎรที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม และประการที่สาม เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบ รัฐสภา ซึ่งวิธีการ คัดเลือกบุคคลต้นแบบคนพอเพียงวิถีประชาธิปไตยจำนวน ๗๖ คน ๗๖ จังหวัด คณะอนุกรรมการฯ ได้รับความร่วมมือ จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้มอบหมายให้ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยคัดเลือกบุคคลต้นแบบ โครงการต้นแบบคนพอเพียงวิถีประชาธิปไตย จาก บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมประชาธิปไตยใน จังหวัด โดยพัฒนาการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งหลักเกณฑ์การให้คะแนนของกรมการพัฒนา ชุมชนจะแบ่งเป็นตัวชี้วัด ๓ ส่วน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง พิจารณาจากประวัติส่วนตัวโดย ต้องประกอบอาชีพสุจริต เป็นหลักแหล่งและเป็นประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน มีความภาคภูมิใจในชีวิต ส่วนที่สอง ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่วนที่สาม ดำรงชีวิตเป็นต้นแบบประชาธิปไตย

นายสามารถ กล่าวในตอนท้ายว่า การพิจารณาให้รางวัลมุ่งเน้นประชาชนที่มีผลงานตามหลักเกณฑ์ที่ คณะอนุกรรมการฯ กำหนด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการเปิดโอกาสบุคคลทุกเพศ ทุกวัยเพื่อให้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ทางสังคม และประการสำคัญ รางวัลดังกล่าวนี้เป็นรางวัลแรกของประเทศที่เปิดโอกาสให้ประชาชนรากหญ้า และแจ้งต่อ ประชาชนผู้ได้รับรางวัลอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องเสียเงินทองกับการหาซื้อชุดที่สวยงาม ไม่ต้องใส่สูทผูกเนคไทมารับรางวัล โดยสามารถใส่ชุดปกติตามการดำรงชีวิตก็สามารถมารับโล่จากประธานรัฐสภาและเข้าเยี่ยมชมรัฐสภา การจัดงานในนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้เตรียมงานเป็นเวลาหลายเดือน โดยมีการพิจารณาทั้งจากเอกสาร การลงพื้นที่เพื่อติดตาม ผลงาน การดำรงชีวิตของผู้ได้รับรางวัลเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นแบบอย่างแท้จริง อนึ่ง ซึ่งในส่วนของการคัดเลือกบุคคล ต้นแบบของกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้มอบหมายให้ สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้แต่ละเขตในกรุงเทพมหานครส่งบุคคลเข้ารับการคัดเลือกจาก คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลคือ ประชาชนจากเขตคลองเตย ทั้งนี้ บุคคลต้นแบบทั้ง ๗๗ คน จะได้รับโล่และ ประกาศเกียรติคุณจากประธานรัฐสภา นอกจากนี้ ยังได้รับเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจคนละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว และกรมการพัฒนาชุมชนที่นอกจากจะช่วย ทั้งกำลังกาย กำลังคนในการจัดกิจกรรมแล้ว ยังให้ความอนุเคราะห์งบประมาณในการนำบุคคลดังกล่าวมารับรางวัลที่ รัฐสภาด้วย

.....